



## V

### Thành Phố Laguna Woods, Dự Luật Tư Vấn của Thành Phố Laguna Woods về các Cơ Sở Chế Biến Cần Sa

#### CHỈ BỎ PHIẾU ĐỂ TƯ VẤN

Thành Phố Laguna Woods có nên cho phép việc thiết lập và điều hành các cơ sở chế biến cần sa cung cấp cho việc bán lẻ cần sa sử dụng trong y tế và không thuộc y tế tại các khu quy vùng thương mại nằm trong các giới hạn của Thành Phố Laguna Woods không?

#### Phiếu bầu của quý vị có ý nghĩa gì

CÓ	KHÔNG
Một phiếu bầu có thể hiện ý kiến rằng Bộ Luật Thành Phố Laguna Woods nên được thay đổi để cho phép các cơ sở chế biến cần sa cung cấp việc bán lẻ cần sa từ các cơ sở thương mại chưa được xác định tính đến thời điểm hiện tại trong thành phố. Phiếu bầu chỉ để tư vấn, và không thể thay đổi luật địa phương, tiểu bang, hoặc liên bang. Theo luật California, một phiếu bầu tư vấn tương tự như phiếu bầu này chỉ phục vụ để bày tỏ quan điểm của cử tri trong toàn thành phố. Kết quả của nó không có giá trị pháp lý đối với những người lập quyết định.	Một phiếu bầu không là ủng hộ bộ luật thành phố hiện hành nghiêm cấm các cơ sở chế biến cần sa cung cấp việc bán lẻ cần sa từ các cơ sở thương mại chưa được xác định tính đến thời điểm hiện tại trong thành phố. Phiếu bầu chỉ để tư vấn, và không thể thay đổi luật địa phương, tiểu bang, hoặc liên bang. Theo luật California, một phiếu bầu tư vấn tương tự như phiếu bầu này chỉ phục vụ để bày tỏ quan điểm của cử tri trong toàn thành phố. Kết quả của nó không có giá trị pháp lý đối với những người lập quyết định.

#### Ủng hộ và phản đối

ỦNG HỘ	PHẢN ĐỐI
Không có biện luận ủng hộ dự luật này được đệ trình.	Không có biện luận phản đối dự luật này được đệ trình.

# Dự Luật Được Đưa Vào Phiếu Bầu-V

Toàn Văn của Dự Luật V  
Thành Phố Laguna Woods

Dự Luật Tư Vấn về Các Cơ Sở Chế Biến Cồn Sa

## CHỈ BỎ PHIẾU ĐỂ TƯ VẤN

Thành Phố Laguna Woods có nên cho phép việc thiết lập và điều hành các cơ sở chế biến cồn sa cung cấp cho việc bán lẻ cồn sa sử dụng trong y tế và không thuộc y tế tại các khu quy vùng thương mại nằm trong các giới hạn của Thành Phố Laguna Woods không?

Có

Không

Phân Tích Khách Quan  
Thành Phố Laguna Woods  
Dự Luật V

Thành Phố Laguna Woods hiện không cho phép các cơ sở chế biến cồn sa, mặc dù các dịch vụ chuyển giao cồn sa vẫn có thể hoạt động trong thành phố chiếu theo luật tiểu bang được áp dụng. Cồn sa vẫn là bất hợp pháp theo luật liên bang, nhưng luật California cho phép các hoạt động trồng trọt, phân phối, và kinh doanh buôn bán khác nhau, có thể tùy thuộc vào các quy định cấp giấy phép. Dự luật để tư vấn này đã được đưa vào phiếu bầu bởi Hội Đồng Thành Phố Laguna Woods để tìm kiếm sự góp ý và ý kiến của cử tri về việc liệu Bộ Luật Thành Phố Laguna Woods có nên được thay đổi, và các cơ sở chế biến cồn sa có nên được cho phép. Dự luật để tư vấn này không hạn chế dự luật chỉ cho việc sử dụng cồn sa cho y tế, nhưng thay vào đó liên quan đến các cơ sở chế biến cồn sa nói chung. Một phiếu bầu có thể hiện ý kiến rằng Bộ Luật Thành Phố Laguna Woods nên được thay đổi để cho phép các cơ sở chế biến cồn sa cung cấp việc bán lẻ cồn sa từ các cơ sở thương mại chưa được xác định tính đến thời điểm hiện tại trong thành phố; một phiếu bầu không là ủng hộ bộ luật thành phố hiện hành nghiêm cấm các cơ sở này. Phiếu bầu chỉ để tư vấn, và không thể thay đổi luật địa phương, tiểu bang, hoặc liên bang. Theo luật California, một phiếu bầu tư vấn tương tự như phiếu bầu này chỉ phục vụ để bày tỏ quan điểm của cử tri trong toàn thành phố. Kết quả của nó không có giá trị pháp lý đối với những người lập quyết định.